

## บทคัดย่อ

### วิชา บธ. 815 วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

- ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางในเขต อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
- ผู้จัดทำ : นางสาวกมลมาศ ปรีดาศักดิ์
- อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.จิระ บุรีคำ
- หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
- วันที่อนุมัติผลงาน : พฤษภาคม 2546
- จำนวนหน้า : 75 หน้า

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการจัดการปัจจัยการผลิต ระดับความรุนแรงของปัญหา และความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล หรือเอกชน ของเกษตรกรชาวสวนยางในเขต อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยชั้นภูมิ จำนวน 175 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการจ้างแรงงานจำนวน 55 ราย และไม่มีการจ้างแรงงานจำนวน 120 ราย ใช้การทดสอบแบบ Paired sample t – test

จากการศึกษาโดยจำแนกตามกลุ่มเกษตรกรที่มีการจ้างแรงงาน และไม่มีการจ้างแรงงาน พบว่า กลุ่มเกษตรกรที่มีการจ้างแรงงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41 – 50 ปี นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 6 คน ประกอบอาชีพสวนยาง เป็นอาชีพหลัก มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท มีพื้นที่ในการทำสวนยาง 11 – 12 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ โดยจะใช้เงินส่วนตัวและเงินจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในการลงทุนปลูกสร้างสวนยาง ใช้แรงงานในสวนยาง 1 – 2 คน และมักกรีดยางกันในช่วง 03.00 น. – 06.00 น. มีการแบ่งรายได้ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างในอัตรา 6 : 4 ลูกจ้างจะทำงานแบบไปกลับ เหตุผลที่มีการจ้างแรงงานเนื่องมาจากเกษตรกรมีพื้นที่สวนยางเกินกำลังการผลิต หัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจในการทำสวนยาง ซึ่งเกษตรกรมักจะเลือกผลิตน้ำยางสด โดยให้เหตุผลว่าสะดวก ประหยัดต้นทุนด้านเวลาและแรงงาน ยางที่ผลิตได้มักจะจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น โดยให้เหตุผลว่า มีความสะดวกรวดเร็ว ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการจ้างแรงงานพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี นับถือศาสนาพุทธการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 6 คน

ประกอบอาชีพสวนยางเป็นอาชีพหลัก รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท พื้นที่ในการทำสวนยางไม่เกิน 10 ไร่ เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์โดยจะใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในการลงทุนปลูกสร้างสวนยาง ใช้แรงงานในสวนยาง 1 – 2 คน และมักกรีดยางกันในช่วง 03.00 น. – 06.00 น. เหตุผลที่ใช้แรงงานในครอบครัว เนื่องจากว่าประกอบอาชีพทำสวนยางเป็นอาชีพหลัก หัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจในการทำสวนยาง ซึ่งเกษตรกรมักจะเลือกผลิตน้ำยางสด โดยให้เหตุผลว่า สะดวก ประหยัดต้นทุนด้านเวลาและแรงงานยางที่ผลิตได้มักจะจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น โดยให้เหตุผลว่ามีความสะดวกรวดเร็วเมื่อพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของปัญหาและความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลหรือเอกชนพบว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่ม จะประสบกับปัญหา และความต้องการได้รับความช่วยเหลือในด้านที่ดิน ทุน แรงงาน การประกอบการ และด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อมีการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มเกษตรกรที่มีการจ้างแรงงานส่วนใหญ่จะมีระดับความรุนแรงของปัญหาและความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลหรือเอกชนในด้านที่ดิน ด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน แต่จะแตกต่างกันในด้านทุน ด้านแรงงานและด้านการประกอบการ ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการจ้างแรงงานส่วนใหญ่ จะมีระดับความรุนแรงของปัญหาและความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลหรือเอกชน ในด้านทุน ด้านแรงงาน ด้านการประกอบการและด้านอื่น ๆ ที่ไม่แตกต่างกัน แต่จะแตกต่างกันในด้านที่ดิน